



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓

วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	1. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 18 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553	ที่ประชุมทราบ
2	เลขานุการ	1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2553 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ วัดสุทธจินดา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เวลา 10.00 น.	
3	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การแต่งตั้งคณบดีคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชัย ดนัยอัทธมาวุฒ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา สืบต่อจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา อรุณบรรเจ็ดผล ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
		การแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์เกียรติคุณ กวีญาณ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 อัตราเลขที่ 2916 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
		การแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง อาจารย์วัชรพงษ์ อินทรวงษ์ พนักงาน มหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ พ.207 สังกัดสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สืบต่อจากรองศาสตราจารย์อรสา ออรัมรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 (ต่อ)		การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันอินทรีจันทร์สถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สมชาย ธนสินชยกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 อัตราเลขที่ 0147 สังกัด ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอินทรีจันทร์สถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ กรรมการ ได้มีข้อสังเกตกรณีการยื่นหนังสือร้องข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานในวาระที่ผ่านมาของผู้ที่ได้รับการสรรหา นั้น หากบุคลากรในหน่วยงาน ต้องการให้ข้อมูลของผู้เข้ารับการสรรหา ควรเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการสรรหา ในกรณี ประธานฯ ขอรับนำประสานแนวคิดในการหารือร่วมระหว่างผู้อำนวยการสถาบันอินทรีจันทร์สถิตย์ เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ มาร่วมประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการสถาบันฯ รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4	คณะกรรมการกำกับตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชน	รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จในการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน) และการกำหนดประเด็นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	
5	คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มก.	ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
6	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	นโยบายและแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553 กำหนดให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2553 วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 มีวาระการประชุมเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทาง	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 (ต่อ)		<p>การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแนวทางการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อประกอบด้วย</p> <p>4.1 “แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำในภูมิภาค” โดย ศาสตราจารย์จรัส ลิ้มตระกูล ศาสตราจารย์ สวทช. ประจำปี 2552 ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลใน 3 ประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) สถานภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น 2) การกำหนดกรอบการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มงาน (pocket of excellence) 3) อนาคตงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <p>4.2 “มุมมองจากการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อการพัฒนาสู่อนาคต” โดย รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 ซึ่งมีผลการประเมินโดยรวมเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2550 - 2552 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก แต่ผลการประเมินในปีการศึกษา 2552 ปรากฏว่ามีองค์ประกอบคุณภาพที่มีคะแนนลดลง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 2. องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3. องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 4. องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ <p>และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินในปีการศึกษา 2553 สำหรับองค์ประกอบที่มีผลการประเมินลดลงในรอบปีการศึกษา 2552</p> <p>ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันและได้ให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแนวทางการบริหารเพื่อพัฒนาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p>	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 (ต่อ)		<p>ผู้การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยขอรับการรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดในการประชุม ฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการ รวบรวมและจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ต่อไป</p>	ที่ประชุมทราบ
		<p>การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>- ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ได้กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ ในวันจันทร์ที่สี่ของทุกเดือน นั้น ประธานขอกำหนด การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2553 ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น.</p>	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri